

II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch số 22/KH-MTTQ ngày 04/02/2016 về Mặt trận Tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời trong quá trình thực hiện đã xây dựng 5 kế hoạch, 10 công văn hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức 06 Hội nghị tập huấn hướng dẫn, 03 Hội nghị hiệp thương. Ủy ban MTTQ mỗi xã, thị trấn tổ chức trên 05 hội nghị tập huấn, triển khai, hướng dẫn thực hiện, 03 hội nghị hiệp thương; tổ chức 02 lượt Hội nghị lấy ý kiến, giới thiệu, tín nhiệm của cử tri tại 212 thôn, bản, tổ dân phố đạt kết quả tốt. Ủy ban MTTQ các cấp toàn huyện đã tổ chức thực hiện tốt 5 bước của Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng và chất lượng.

Ủy ban MTTQ toàn huyện đã phối hợp với HĐND, UBND các cấp tổ chức tốt 319 hội nghị cho 1.013 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử, có 25.895 lượt cử tri tham dự với 852 lượt ý kiến của cử tri trao đổi với những người ứng cử tại hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 70/KH - MTTQ ngày 14/4/2016 về giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành lập đoàn giám sát tại 21 xã, thị trấn thành 3 đợt, được 63 buổi đạt kết quả tốt; tham gia làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng công trình thi đua với chủ đề "*Hướng tới người nghèo*". Kết quả: Toàn huyện đã vận động từ các nguồn quỹ để hỗ trợ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 655 triệu đồng; tặng 112 chiếc xe đạp trị giá trên 134,4 triệu đồng, trao 60 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Các hoạt động trên đã góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử. Trên địa bàn huyện Yên Thế đã bầu được 03 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện, 520 đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo nguyên tắc, đúng các quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn huyện đạt 98,83%.

2. Giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TAND-UBTWMTTQ ngày 01/3/2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và lập danh sách giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện hiệp

thương giới thiệu 18 người đề HĐND huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt.

3. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Ban thường trực ủy ban MTTQ huyện phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức 03 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV, 06 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 126 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XXI và 399 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã, thị trấn. Tại Hội nghị các cử tri đã có 2.961 lượt ý kiến kiến nghị, đề nghị với đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (*trong đó có 56 ý kiến với đại biểu Quốc hội; 65 ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh, 980 với đại biểu HĐND huyện và 1.860 ý kiến với đại biểu HĐND xã, thị trấn*). Các ý kiến chủ yếu tập trung vào vấn đề đất đai, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ chính sách... liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Ngay sau Hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đã phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn gửi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời chọn lọc ý kiến để kiến nghị tại các kỳ họp HĐND.

4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên ngành số 08/KHLN-UBND-MTTQ, ngày 23/02/2016 về việc xây dựng mô hình khu dân cư tự quản điểm tập trung tự quản 4 nội dung: Về bảo vệ môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Chỉ đạo mỗi xã, thị trấn xây dựng 01 khu dân cư tự quản điểm. 21/21 khu dân cư tự quản điểm đã xây dựng quy chế và đi vào hoạt động có hiệu quả. Qua đánh giá thi đua cuối năm 21/21 khu dân cư đều đạt văn hóa, số hộ gia đình đạt văn hóa ở các khu dân cư tự quản điểm đạt trên 85%; Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể của khu dân cư đều đạt vững mạnh góp phần xây dựng chi bộ của thôn, bản, tổ dân phố thực hiện mô hình điểm đạt trong sạch vững mạnh năm 2016.

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tư Pháp huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Hương ước, Quy ước của thôn, bản, tổ dân phố. Lựa chọn 06 xã, thị trấn: Đông Vương, Tam Hiệp, An Thượng, Bồ Hạ, Đông Sơn và TT Cầu Gò chỉ đạo điểm; hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo các đơn vị làm điểm thực hiện xong trong năm 2016, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai đến 100% thôn, bản, tổ dân phố còn lại trên địa bàn toàn huyện xong trong quý 02/2017. Ủy ban MTTQ các cấp toàn huyện phối hợp với Phòng tư pháp huyện và các tổ chức thành viên tổ chức 189 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 18.400 người đến dự, tổ chức 26 buổi tọa đàm với 2.300 người tham gia; tổ chức 08 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý có 960 người tham gia, trực tiếp trợ giúp cho 44 người. Chỉ đạo ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên duy trì, phát huy hiệu quả hoạt

động của 216 tổ hòa giải ở cơ sở, trong năm đã tiến hành hòa giải 103 vụ, trong đó hòa giải thành 85 vụ mâu thuẫn trong gia đình, xích mích làng xóm. Qua đánh giá có $168/216 = 77,78\%$ tổ hòa giải hoạt động tốt, $48/216 = 22,22\%$ hoạt động khá.

Phối hợp với Công an huyện tổ chức “*Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân*” gắn với tập huấn tuyên truyền về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại 21/21 xã, thị trấn có 1.970 lượt người tham dự với 126 ý kiến tham gia. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 215 buổi về an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với 19.850 người tham gia. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã nhận giúp đỡ, cảm hóa giáo dục 27 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

5. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch số 121/KH-MTTQ ngày 01/7/2016 giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2016, thành lập đoàn đi giám sát trực tiếp tại 03 xã (*Tam Tiến, Tiến Thắng, Đồng Hưu*) và 15 thôn, bản trên địa bàn huyện, đồng thời, chỉ đạo 18 xã, thị trấn còn lại thành lập đoàn giám sát tại các thôn, bản, tổ dân phố (*mỗi xã giám sát tại ít nhất 5 khu dân cư*). Sau giám sát đã xây dựng báo cáo, tổng hợp các kiến nghị đề xuất gửi Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện theo đúng quy định. Phối hợp với Viện kiểm sát giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ; việc thi hành án phạt tù cho hưởng án treo; việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, dân sự được 10 buổi.

Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND huyện tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân với chủ đề về Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội nghị được truyền thanh trực tiếp trên địa bàn toàn huyện, đồng thời có số điện thoại đường dây nóng để nghe ý kiến phản ánh của nhân dân. Hội nghị có 269 đại biểu đến dự, có 36 ý kiến đăng ký phát biểu (*gửi bài phát biểu*) và 10 ý kiến phát biểu tại Hội trường. Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, trả lời làm rõ các ý kiến phản ánh của nhân dân, ý kiến gửi bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại Hội trường. Qua đó đã nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm, sớm và hiệu quả những ý kiến kiến nghị của nhân dân.

6. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2016; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các thôn, bản, tổ dân phố bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2018 đạt kết quả tốt. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho 208 thành viên ban giám sát đầu tư cộng đồng. Qua đó chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư cộng đồng được nâng lên.

Trong năm 21/21 xã, thị trấn đã xây dựng được kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 96 cuộc đã kiến nghị xử lý 48/96 cuộc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tích cực giám sát các công trình xây dựng tại các thôn, bản, tổ dân phố được 269 cuộc với 68 công trình như: Xây dựng kênh mương, đường giao thông, nhà văn hóa... và kiến nghị xử lý 78 việc; giám sát hoạt động thu thuế, quỹ tại địa phương được 46 buổi. Qua kiểm tra, đánh giá xếp loại cuối năm có: 20/21 Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xếp loại tốt, 01/21 xếp loại khá.

7. Phối hợp công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phân công cán bộ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp 491 lượt công dân (*tăng 249 lượt so với năm 2015*). Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng làm các công trình công cộng, chế độ chính sách... Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiếp 443 lượt công dân (*tăng 114 lượt so với năm 2015*). Nhìn chung công tác tiếp dân được Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, duy trì nề nếp. Tại các buổi tiếp dân các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đều được ghi chép đầy đủ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.

Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận 04 đơn thư kiến nghị của công dân; Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tiếp nhận 16 đơn thư kiến nghị của công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động, hoà giải đồng thời làm thủ tục chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo theo quy định.

8. Tham gia thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11, Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu với thường trực Huyện ủy ra quyết định thành lập 13 tổ công tác đi dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 24 khu dân cư của 21/21 xã, thị trấn, có hoa, quà tặng 2.000.000đ/1khu dân cư, đồng thời phối hợp với UBND huyện xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cấp USB và đĩa tuyên truyền để phát tại phần lễ của Ngày hội ở 212/212 thôn, bản, tổ dân phố đạt kết quả tốt.

Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành số 02/KH- PH, ngày 14/10/2016 giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, sản xuất - kinh doanh nông nghiệp an toàn giai đoạn 2016 - 2020, triển khai đến 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp, chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố triển khai thực hiện. Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận của 212/212 thôn, bản, tổ dân phố thành lập được Ban vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; các Ban vận động đã bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 84,7%.

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai đăng ký phân đầu thực hiện các danh hiệu văn hóa, kết quả năm 2016 có $26.726/29.173 = 91,6\%$ gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa, có $206/212 = 97,16\%$ khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư văn hóa; có $02/19 = 10,5\%$ xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; trong năm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, khu dân cư thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Kết quả toàn huyện có $24.656/29.173 = 84,0\%$ gia đình đạt văn hóa; có $134/212 = 63,2\%$ thôn, bản, tổ dân phố đạt văn hóa và $2/19 = 10,5\%$ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" huyện tổ chức hội nghị tọa đàm biểu dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2011-2016 gắn với phát động Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*" đạt kết quả tốt. Tại hội nghị các đại biểu đã tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khu dân cư đạt văn hóa, đồng thời cùng đưa ra giải pháp để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*", biểu dương, khen thưởng cho 21 khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2011 -2016.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ mít tinh với chủ đề "*Tiếng gọi của thiên nhiên và hành động của chúng ta*", ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và thôn Phan, xã Phồn Xương. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức lễ mít tinh tại 21/21 xã, thị trấn, đồng thời ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại 100% khu dân cư trên địa bàn toàn huyện với 14.356 lượt người tham gia đạt kết quả tốt. Duy trì và phát huy hiệu quả của 212 khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường với 28.180 gia đình tham gia.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng; hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, chưa phong phú, đa dạng; hoạt động của một số khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã còn hình thức, chất lượng giám sát chưa tốt. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Một số xã, thị trấn thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chưa chắc, chủ quan nên dẫn đến còn 9 đơn vị bầu cử cấp xã có số dư cao; công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nên có nơi số lượng cử tri đi bầu còn thấp, có đơn vị bầu cử còn thiếu số lượng đại biểu.

Ủy ban MTTQ một số xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp còn lúng túng, số lượng cử tri tham gia hội nghị còn ít, chưa có giải pháp cụ thể, phù hợp để cả hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia.

2. Nguyên nhân

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể một số xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm, phối hợp trong công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan nhà nước về vai trò, tác dụng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chưa đầy đủ. Năng lực của một số cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; cơ chế, điều kiện bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đáp ứng với yêu cầu tình hình mới còn khó khăn.

Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số xã, thị trấn, thường xuyên có thay đổi nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Kinh phí chưa đảm bảo nên giám sát hiệu quả chưa cao.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Tiếp tục phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông... sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của khu dân cư tự quản để vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân... góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

2. Thường xuyên phối hợp với HĐND huyện, các ban HĐND huyện và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động đối với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo quy định.

4. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, nhất là trong lĩnh vực giám sát và tham vấn ý kiến nhân dân; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác

với Viện kiểm sát nhân dân huyện và chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

5. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở.

6. Có giải pháp cụ thể tham gia thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục duy trì hoạt động của khu dân cư tự quản điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các khu dân cư còn lại.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP

Qua việc theo dõi và nắm bắt các kiến nghị của cử tri và cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ huyện xin kiến nghị với HĐND và UBND huyện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để:

- Đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, chính quy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

- Quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích và phát huy hiệu quả đất công ích trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, xử phạt nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện xả thải hoặc đốt chất thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; hàng hóa, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

2. Hiện nay hệ thống loa, đài truyền thanh trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư tuy nhiên không đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp, không sử dụng được nên ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tuyên truyền. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, đồng thời có giải pháp cụ thể để phát huy tối đa nguồn đầu tư, hỗ trợ và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Điện lực Yên Thế cần sớm có giải pháp cụ thể, khắc phục ngay đối với những đường điện đang gây nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Đường điện qua Trường mầm non, tiểu học, xã Đồng Tiến, đường điện từ thôn Trại Nhất đến thôn Đồng Nghĩa, xã Hồng Kỳ...; quan tâm nâng cấp các trạm biến áp, đường điện xuống cấp và có kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với việc xây mới các trạm điện.

5. Hiện nay việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn chậm, nhất là đối với những trường hợp cấp đổi, cấp lại; vẫn còn tình trạng thẻ bảo hiểm bị sai do không khớp thông tin với danh sách đề nghị của UBND xã, thị trấn lập. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cần rà soát, đối chiếu kỹ danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng được hưởng của UBND xã, thị trấn gửi để tránh tình trạng có thông tin

năm trước sai đã được sửa trong danh sách nhưng thẻ bảo hiểm cấp năm sau vẫn sai như năm trước; có giải pháp cụ thể cấp thẻ bảo hiểm y tế sớm cho các đối tượng được hưởng.

6. Đề nghị UBND huyện có giải pháp cụ thể, hiệu quả, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm những trường hợp xe quá khô, quá tải chạy ở các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 thông báo tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- ĐB dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI;
- Lưu: MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Thị Vượng